

Quản lý thông điệp về xây dựng Chính phủ kiến tạo

05:43 18/06/2023

Tác giả: Đang cập nhật

Xây dựng Chính phủ kiến tạo là một trong những chủ trương, chính sách lớn của Đảng, Nhà nước. Tuy nhiên, việc truyền thông chính sách, quản lý thông điệp về xây dựng Chính phủ kiến tạo trên báo mạng điện tử Việt Nam hiện nay còn một số bất cập, tồn tại, vì vậy chưa thực sự góp phần mở rộng và làm phong phú thêm vốn kiến thức, hiểu biết, làm thay đổi nhận thức cũng như tư duy cho người dân hiểu về thông điệp một cách đầy đủ và toàn diện.

1. Quản lý thông điệp - những vấn đề đặt ra

Có thể khẳng định, không thể có một mô hình chính phủ kiến tạo nào là phù hợp với mọi quốc gia, mọi hình thức xã hội. Một số nhà nghiên cứu còn cho rằng mô hình chính phủ kiến tạo đã lỗi thời trong thời đại toàn cầu hóa, quốc tế hóa sản xuất, dân chủ hóa và đặc biệt là sự phát triển đáng kể của xã hội dân sự hiện nay (đây chính là những yếu tố có tác động rất lớn đến chức năng của chính phủ). Chính phủ không thể can thiệp một cách tự do vào nền kinh tế nói chung cũng như can thiệp vào chính sách phát triển công nghiệp nói riêng. Lịch sử đã chứng minh, có nhiều quốc gia không cần đi theo mô hình chính phủ kiến tạo, nhưng vẫn có thể phát triển kinh tế xã hội thành công, thậm chí là đã đưa quốc gia trở thành một trong những cường quốc trên thế giới. Vì vậy, việc áp dụng linh hoạt mô hình chính phủ kiến tạo cho phù hợp với thể chế chính trị, sự phát triển của nền kinh tế xã hội của đất nước là vô cùng quan trọng. Có thể vận dụng những ưu điểm của mô hình chính phủ kiến tạo như: sự đồng thuận cao của những người quyết định chính sách trong việc xác định những mục tiêu ưu tiên nhằm thu hẹp khoảng cách phát triển kinh tế và đẩy mạnh tăng cường tính cạnh tranh, vai trò tích cực của chính phủ trong việc tạo thể chủ động cho khu vực thứ ba...vào quá trình chuyển đổi vai trò, chức năng của chính phủ.

Trên chặng đường xây dựng chính phủ kiến tạo của riêng mình, Việt Nam có rất nhiều thuận lợi nhưng cũng có không ít thách thức và khó khăn, có những tác nhân quan trọng không thể bỏ qua như các yếu tố về kinh tế, địa chính trị, thời điểm phát triển kinh tế trên thế giới...Để thành công với mô hình chính phủ kiến tạo thì Chính phủ Việt Nam cần có sự thống nhất, tập trung cao độ về quyền lực để có thể giải quyết nhiều vấn đề mà mô hình chính phủ mới đòi hỏi như: cùng hướng tới một mục tiêu phát triển chiến lược chung, có một bộ máy chính phủ tinh gọn, tạo điều

kiện thuận lợi và sẵn sàng hợp tác với khu vực tư, sự công khai minh bạch và đặc biệt là kích thích được sự phản biện chính sách của người dân....Hơn nữa, vấn đề then chốt vẫn phải là nhận biết được vai trò, chức năng của chính phủ và thực hiện vai trò đó phù hợp với năng lực hiện có của bản thân chính phủ và từng bước nâng cao năng lực đó để đảm bảo thực hiện ngày càng tốt hơn vai trò, chức năng của chính phủ trong điều kiện phát triển kinh tế thị trường.

2. **Truyền thông chính sách, cần giải quyết vấn đề gì?**

Thứ nhất, áp lực trước sự cạnh tranh gay gắt về số lượng các tờ báo. Trong thông điệp của mình gửi tới đồng bào cả nước, Thủ tướng Chính phủ đã từng nhấn mạnh quyết tâm xây dựng Chính phủ liêm chính, kiến tạo, hành động, phục vụ người dân và doanh nghiệp. Và quyết tâm đó, suốt thời gian qua, đã được dư luận và báo chí - truyền thông hết sức quan tâm, ủng hộ. Đây là nội dung được nhiều Đại biểu Quốc hội tâm đắc và đề cập trong các Kỳ họp của Quốc hội. Đồng hành với Chính phủ, thời gian qua, báo chí cả nước đã nỗ lực với tinh thần hăng hái, phấn khởi đẩy mạnh tuyên truyền công cuộc xây dựng Chính phủ liêm chính, kiến tạo, hành động, phục vụ nhân dân, góp phần xứng đáng vào những thành tựu phát triển đất nước. Tuy nhiên, ngày nay, công chúng có rất nhiều sự lựa chọn, từ nhiều loại hình báo chí nói chung. Chỉ tính riêng loại hình báo điện tử, công chúng cũng đã có hàng trăm tờ để tìm đọc. Nhu cầu và thị hiếu của độc giả ngày càng tăng và theo chiều hướng chủ động hơn. Cụ thể, việc lựa chọn tin tức của công chúng chuyển từ việc phải tiếp nhận thông tin - cơ quan báo chí, tòa soạn cung cấp gì thì xem nấy; nay công chúng được tiếp nhận thông tin theo cách của mình - tự chủ động về mặt không gian, thời gian lẫn nội dung để đọc.

Thứ hai, áp lực trong việc không ngừng nâng cao chất lượng tờ báo. Trong Hội nghị gặp gỡ báo chí nhân ngày 21/6/2016, nguyên thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã đề nghị đội ngũ những người làm báo thực hiện tốt 4 nhiệm vụ trọng tâm:

Một là, cần tiếp tục phát huy những thành quả mà báo chí đã đóng góp trong suốt chiều dài lịch sử cách mạng Việt Nam, khắc phục những hạn chế, tồn tại trong hoạt động báo chí, tiếp tục tuyên truyền có hiệu quả chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Hai là, báo chí phải thông tin nhanh nhạy, chính xác, khách quan, trung thực, vừa là kênh phổ biến, vừa là kênh phản biện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước; vừa tiếp thu ý kiến, nguyện vọng của người dân, vừa góp phần giám sát đối với hoạt động của các cơ quan Đảng, Nhà nước, đoàn thể nhằm tăng cường sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc.

Ba là, các cơ quan chủ quản và lãnh đạo cơ quan báo chí phải thường xuyên quan tâm xây dựng, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ những người làm báo có phẩm chất chính trị vững vàng, có chuyên môn cao và đạo đức nghề nghiệp trong sáng; tăng cường kỷ luật kỷ cương.

Bốn là, báo chí làm tốt công tác tuyên truyền và phản biện cho hoạt động của Chính phủ và hệ thống hành chính các cấp, cùng chung tay xây dựng nền hành chính chuyên nghiệp, hiện đại; xây dựng Chính phủ, bộ máy hành chính các cấp liêm chính, minh bạch, hiệu lực hiệu quả; tập trung vào cải cách thủ tục hành chính để phục vụ tốt hơn người dân và doanh nghiệp.

Chất lượng của tờ báo luôn là bài toán khó nhất và cũng là vấn đề quan tâm hàng đầu của độc giả cũng như các đối tác hiện nay. Một tờ báo có lượng truy cập lớn được hiểu là tờ báo thành công trong việc thu hút độc giả. Các tờ báo ngoài việc tập trung về số lượng, nội dung bài viết còn tập trung vào khai thác những chi tiết góp phần làm cho nội dung đó thêm thuyết phục, hấp dẫn. Việc khai thác các yếu tố đa phương tiện cho phép báo điện tử gia tăng tính hấp dẫn của các bài báo thông tin về xây dựng chính phủ kiến tạo, mà không phải loại hình báo chí nào cũng có được.

Thứ ba, áp lực trong việc xác định và duy trì vị thế của mình. Trong quá trình tham gia xây dựng Chính phủ liêm chính, kiến tạo, hành động, phục vụ, các cơ quan báo chí phải nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả tác động của công tác truyền thông. Để nâng cao hơn nữa hiệu quả, tác động truyền thông, các cơ quan báo chí cần phải đầu tư hơn cho nội dung thông tin về các hoạt động của các cơ quan chính quyền; đồng thời, đòi hỏi người làm báo không chỉ nắm vững được những vấn đề chính sách phức tạp mà còn phải có bản lĩnh, không ngại va chạm. Tinh thần của Thủ tướng cũng cần được quán triệt ngay cả trong hoạt động truyền thông chính sách. Các cơ quan báo chí cũng cần thông tin chính xác, trung thực, đấu tranh đẩy lùi những thông tin những nhiễu, thiếu chính xác trên các mạng xã hội. Để làm được điều này, trước hết, các tờ báo phải hoàn thiện công tác tổ chức, xác định mục tiêu phát triển theo từng giai đoạn và đầu tư khai thác tính đa phương tiện ở tất cả các chuyên mục, đây là đòi hỏi vô cùng cấp thiết đối với các tờ báo mạng điện tử.

3. Giải pháp nâng cao quản lý thông điệp về xây dựng Chính phủ kiến tạo

Thứ nhất, nâng cao nhận thức của đội ngũ cán bộ, phóng viên về vai trò, thế mạnh của báo điện

tử trong thông tin thông điệp xây dựng Chính phủ kiến tạo. Quá trình Việt Nam chuyển đổi nền kinh tế từ tập trung bao cấp sang cơ chế thị trường nhiều thành phần không những không hạ thấp vai trò, chức năng của chính phủ mà còn đặt Chính phủ Việt Nam trước những nhiệm vụ lớn lao và trách nhiệm nặng nề. Vai trò đảm bảo cho quá trình cải cách kinh tế diễn ra trong vòng trật tự với những bước đi thích hợp, vững chắc và ổn định trước hết thuộc về chính phủ. Khai thác ưu thế của báo điện tử trong thông tin thông điệp xây dựng Chính phủ kiến tạo là một hoạt động trong tác nghiệp của báo điện tử nhằm tìm kiếm, lựa chọn, sử dụng những dạng thức phương tiện khác nhau để thực hiện và chuyển tải nội dung thông tin trên báo điện tử. Các dạng thức phương tiện có thể góp phần hình thành và chuyển tải thông tin về thông điệp xây dựng Chính phủ kiến tạo đến với công chúng. Vì vậy, nếu không hiểu đúng về việc khai thác các yếu tố này, một tờ báo điện tử dù có điều kiện thuận lợi để phát triển, cũng khó có thể đạt kết quả như mong muốn trong việc thông tin thông điệp xây dựng Chính phủ kiến tạo.

Thứ hai, xây dựng đội ngũ nhân sự của báo thành những nhà báo đa phương tiện năng động, chuyên nghiệp. Để thông tin thông điệp xây dựng Chính phủ kiến tạo một cách hiệu quả nhất, Nhà báo đa phương tiện, ngoài các yêu cầu chung như: phải có bản lĩnh chính trị vững vàng, đam mê nghề nghiệp, sáng tạo; phẩm chất đạo đức nghề nghiệp trong sáng; có tri thức, trình độ văn hóa, ngoại ngữ; có năng lực, trình độ chuyên môn báo chí chuyên nghiệp; còn phải đáp ứng những yêu cầu sau đây: *Một là*, thành thạo kỹ năng xử lý ngôn ngữ đa phương tiện: Xu hướng làm báo đa phương tiện đặt ra yêu cầu ngày càng cao đối với nhà báo. Một trong những yêu cầu đó là nhà báo phải thành thạo kỹ năng xử lý ngôn ngữ đa phương tiện, như xử lý văn bản, hình ảnh, âm thanh, các chương trình tương tác... *Hai là*, làm chủ kỹ thuật, công nghệ làm báo hiện đại: Đa phương tiện là việc sử dụng nhiều loại phương tiện để thực hiện một sản phẩm báo chí. Với việc phát triển vượt bậc của công nghệ, phần cứng và phần mềm, các nhà báo hiện đại ngày càng tích hợp thêm nhiều “phương tiện” mới với những cách thức thể hiện khác nhau. Do đó, yếu tố có ý nghĩa quan trọng vẫn là việc nhà báo đó phải làm chủ được kỹ thuật, phương tiện để xử lý công việc ở mọi lúc, mọi nơi. Muốn đạt được điều này, nhà báo cần giỏi sử dụng máy tính, các phần mềm chuyên xử lý ngôn ngữ đa phương tiện để sáng tạo, sản xuất sản phẩm báo chí.

Thứ ba, cần đầu tư, bổ sung thêm trang thiết bị kỹ thuật hiện đại, đồng bộ. Tuy nhiên, để khai thác hiệu quả 2 yếu tố này, báo điện tử Chính phủ cần đầu tư đồng bộ các thiết bị, từ máy quay, bàn dựng cho đến hệ thống ánh sáng, âm thanh và các thiết bị ghi âm, ghi hình nhỏ gọn để phóng viên có thể tác nghiệp độc lập. Cùng với việc đầu tư trang thiết bị kỹ thuật phục vụ cho tác nghiệp thì cũng phải song song đầu tư cho con người. Con người làm nên nội dung tác phẩm trên nền tảng

công nghệ hiện đại. Cụ thể, khi đầu tư, bổ sung các trang thiết bị xong, cần có những buổi trao đổi, hướng dẫn cụ thể về cách thao tác, vận hành các thiết bị đó.

Như vậy có thể thấy, bên cạnh những giải pháp, kiến nghị mang tính tức thời để giải quyết nhanh chóng những đòi hỏi từ thực tiễn như nâng cao nhận thức của những người làm nghề; nâng cao trình độ, kỹ năng tác nghiệp... Các tờ báo mạng điện tử Việt Nam nên dựa vào thực tế và tham khảo những mô hình thành công, về lâu dài hướng tới xây dựng tòa soạn hội tụ trong quản lý thông điệp xây dựng Chính phủ kiến tạo. Việc xây dựng tòa soạn hội tụ chỉ thực hiện được khi đã chuẩn bị sẵn sàng về con người và đầy đủ về cơ sở vật chất. Tòa soạn hội tụ không chỉ là mô hình hiện đại nhất hiện nay của báo điện tử, mà còn là sự phát triển vượt bậc, mang lại nhiều giá trị cho tờ báo./.

Nguyễn Tiến Dũng

Tài liệu tham khảo

1. Phạm Thị Mai, *Ngôn ngữ thể loại tin trên báo mạng điện tử Việt Nam hiện nay (Luận văn thạc sĩ, 2010- ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐHQG Hà Nội)*.
2. Đỗ Chí Nghĩa (2010) *Vai trò báo chí trong định hướng dư luận xã hội, luận án Tiến sĩ truyền thông đại chúng chuyên ngành báo chí học, Học viện báo chí và tuyên truyền*.
3. Nguyễn Trí Nhiệm - Nguyễn Thị Trường Giang (2014), *Báo mạng điện tử - Đặc trưng và phương pháp sáng tạo, NXB Chính trị quốc gia - Sự thật*
4. Quốc hội (2016), *Luật báo chí, Hà Nội*.

Link bài viết: <https://nguoilambao.vn/quan-ly-thong-diep-ve-xay-dung-chinh-phu-kiem-tao>